



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๓๕๓,๑๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ซิกสุด 'แพชั่นคนท้อง' สวย...ไม่เว้นแม่ตั้งครรภ์

เรื่องความสวยความงามกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ร้อยทั้งร้อยก็ต้องขอให้สวยสดใสเอาไว้ก่อน แพชั่นเครื่องแต่งกายที่เก๋สุด สาวๆ ย่อมไม่เคยมพลาด เรียกว่าไม่ยอมปล่อยมือปล่อยตัวให้ใครมกั้นเลยทีเดียวนะ แม้อันขณะที่กำลังจะเป็นแม่คนและอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ก็ตาม

ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป อาจทำให้คุณแม่ยังสาวหลายท่านเกิดความไม่มั่นใจ เป็นกังวลในรูปร่างของตนเองว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างไรให้ดูดี แต่ปัจจุบันนี้จะมีสิ่งเกิดได้ว่าแพชั่นของคนท้องกลับมีดีกรีความแซบ สวยเด็ดน่าสมมิไม่แพ้แพชั่นของสาวๆ แม่ตั้งน้อย ถือเป็นคำตอบใจที่นิยมของผู้หญิงอย่างหยุดสวยได้เป็นอย่างดี

พี่เต็ง-ฉัตรวิ ดันตะพานิชกุล ผู้จัดการฝ่ายและเจ้าของร้านค้าออนไลน์ Mom Chic Shop กล่าวไว้ จากประสบการณ์ที่ตนเองมีลูกมาก่อน ในช่วงนั้นรู้สึกว่าคุณท้องที่มีวางขายในบ้านเราหาที่สวยๆ และ



ฉัตรวิ ดันตะพานิชกุล จิตรกานต์ บันเทิงโพนุลย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

ดูดีแบบจะไม่มีเลย ส่วนใหญ่มักจะเป็นชุดฟองๆ บางๆ ที่เห็นก็รู้เลยว่าท้อง ซึ่งเราเองแม้ว่าจะท้องก็อยากดูดี ถึงแม้จะท้องก็ยังสวยได้ จึงเป็นที่มาในการเริ่มต้นธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับคนท้อง โดยสินค้าจากทางร้านจะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีและทางอเมริกา ซึ่งการออกแบบเสื้อผ้าของเขามองแบบมาเพื่อคุณแม่ตั้งครรรภ์โดยเฉพาะ แต่มีการตัดเย็บอย่างดี ไม่

เหมือนชุดคลุมท้องทั่วไป ซึ่งคนที่ไม่ท้องก็สามารถใส่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสไลด์มิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อก่อนล่างคนละชิ้น เดรสเรียบทูลดูดี ชุดราตรีแบบเปิดให้มได้ แม่แต่จะสไลด์เท่ๆ ด้วยการนุ่งกางเกงยีนส์ที่ขาสั้น ขาวๆ ก็มีให้คุณแม่เลือกใส่ตามความชอบ

"การมีแพชั่นสำหรับคนท้องตั้งแต่วัยมัธยมจนถึงวัยสร้างสุขให้กับคุณแม่ได้ ซึ่งลูกค้าหลายๆ คนก็คิดเหมือนกันว่าการท้องไม่ใช่อุปสรรคของความสวย เพราะเราแค่ท้องไม่ใช่คนบ๊วย หากมีเครื่องแต่งตัวที่ทำให้สวย มีให้เลือกตามสไตล์สไลด์ ตามฟังก์ชันการใช้งานก็จะช่วยเรียกความมั่นใจ มีความสะดวกในการใช้งาน และสวมใส่ได้ แถมยังดูดีในชีวิตประจำวัน" **เจ้าของ Mom Chic Shop** กล่าว

อีกทั้งเสื้อผ้าสำหรับคนท้องเหล่านี้ แม้จะคลอคลึง แต่ก็ยังสามารถนำกลับมาสวมใส่ได้ตลอดเวลา โดยชุดที่ลูกค้านิยมเลือกซื้อ หากเป็นคุณแม่ใหม่มักจะมี



เสื้อให้นม

กางเกงยีนส์คนท้อง



เลือกซื้อชุดจากความชอบ แบบความสวยงามของชุด ซึ่งโดยมากจะเป็นชุด เดรสที่ใส่ได้เรื่อยๆ ส่วนคุณแม่ท้องสองมักจะนิยมเลือกซื้อชุดจากฟังก์ชันการใช้งานเนื่องจากผ่านประสบการณ์เลี้ยงลูกมาแล้ว อาทิ ชุดแบบเปิดให้เห็นได้ เพราะมีความสะดวก เวลาไปตามที่สาธารณะก็เปิดให้เห็นลูกได้ทันทีโดยไม่ต้องกลัวไป โดยชุดที่วางจำหน่ายมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 700 บาท+ ตามแต่แบบ และคุณภาพของงาน

ด้านนักร้องแบบสาว **จ๊ีบ-จิตรกานต์ บันเทิงไพลย์** เจ้าของ brand **Jittrakarn Jewellery** แสดงความเห็นเกี่ยวกับแฟชั่นคนท้องในยุคปัจจุบันว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีแฟชั่นรองรับกับคนทุกกลุ่ม กับคนท้องแม่รูปร่างจะเปลี่ยนไปก็ยังสามารถสนุกกับการแต่งตัวได้ อีกทั้งเสื้อผ้าบางชิ้นอย่างชุดให้นมยังทำออกมาเพื่อซัพพอร์ตการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จึงเป็นโอกาสสำหรับการออกแบบอย่างไรให้ตอบโจทย์ความต้องการในตลาดสำหรับคนท้อง

สำหรับบางคนที่มีแนวโน้มความจำเป็นแค่นั้นที่ทั้งๆ ก็ท้องอยู่แล้วยิ่งอยากจะสวย นักร้องแบบสาวมองว่าผู้หญิงทุกคนควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดี ซึ่งแฟชั่นเหล่านี้เป็นราคาที่ยอมจ่ายเพื่อแลกกับฟังก์ชันการใช้งาน กับสไตล์ส่วนตัว ที่ไม่เพียงแต่ดูแลตัวเอง คุณแม่เหล่านี้ยังดูแลลูกด้วย เนื่องจากชุดพวกนี้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น ใส่แล้วสบาย ประคองท้อง ซึ่งแตกต่างจากเสื้อผ้าคนอ้วนทั่วไป จึงเป็นสิ่งที่ดีหากจะสวยไปด้วย แถมบางชุดยังใช้งานได้อีก

ขณะที่ **ดร.จิตรรา ดุษฎีเมธา** นักจิตวิทยาและประธานศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า แฟชั่นคนท้องเป็นการตอบสนองคุณแม่ว่าฉันสวย แม่ท้องก็สวยได้ เป็นคำนิยมของผู้หญิงอย่าหยุดสวยได้อย่างแท้จริง เป็นการเสริมความมั่นใจว่าฉันยังสวย ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้ก็มาจากดารา นักแสดงที่ต้องดูแลตัวเองตลอดเวลา ทั้งนี้การที่หญิงตั้งครรภ์อยากจะสวย แต่งตัวตามแฟชั่นไม่ใช่เรื่องผิด แต่ก็ต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองด้วยเช่นกันว่ามีความเหมาะสม หรือหาเกินไปหรือไม่ หรือขอให้สวยไว้ก่อน ใส่รัด สวมสั้นสูง โดยไม่สนใจอะไรเลย.



ชุดกระโปรงคนท้องแบบเปิดไหล่



กางเกงขาสั้นคนท้อง